

ที่ ศธ 04114/ว 895



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวง
ถนนวิจิตรสุรการ อ.เมือง จ.ชุมพวง 49000

1 สิงหาคม 2559

เรื่อง แจ้งกรอกข้อมูลสมัครสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนทุกสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินการปฏิบัติงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) กำหนดการทดสอบเพื่อวัดความรู้รวยยอด
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินเลื่อนชั้น
สมัครเข้าศึกษาต่อ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา
และในปีการศึกษา 2559 นี้ จัดสอบใน 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวงฯ จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้

1. เข้าไปกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อสมัครสอบทางเว็บไซต์ www.niets.or.th ระหว่างวันที่ 1 – 31
สิงหาคม 2559 ให้แล้วเสร็จ ระบบปิดวันที่ **31 สิงหาคม 2559** และผลการทดสอบต้องนำไปเป็นส่วนหนึ่งใน
การตัดสินการจบการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสัดส่วน 70 : 30
ในการเข้าไปกรอกข้อมูลให้ใช้ Username และ Password ของแต่ละโรงเรียน

2. ให้ศึกษาคู่มือการดำเนินการสอบ การกรอกข้อมูลจากคู่มือ โดยดาวน์โหลดจากเมนูคู่มือทางเว็บไซต์
สทศ. ดังกล่าวข้างต้น และดำเนินการตรวจสอบ เพิ่มหรือลดจำนวนนักเรียนตามปฏิทินดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

3. ก่อนดำเนินการกรอกข้อมูลให้โรงเรียนคัดกรองนักเรียน กรณีเด็กพิเศษให้ดำเนินการตามขั้นตอนและ
กรอกประเภทเด็กพิเศษตามเกณฑ์ที่ สทศ. กำหนด

4. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองทุกคนรับทราบ เตรียมการและให้ความสำคัญกับการทดสอบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ โล่ห์คำ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวง

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร. 0 4261 1532 หรือ นางวิหาญ พละพร 081 3895400

ปฏิทินการบริหารการจัดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

ที่	รายการ/กิจกรรม	ช่วงเวลา	ขั้นตอนการดำเนินการ
1	โรงเรียนส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียนผ่านระบบ O-NET ที่ www.niets.or.th	1-31 ส.ค. 59	โรงเรียนส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบแต่ระดับชั้นผ่านระบบ O-NET ระหว่างวันที่ 1-31 ส.ค. 59
2	ศูนย์สอบจัดสนามสอบและห้องสอบผ่านระบบ O-NET ที่ www.niets.or.th	1 -10 ก.ย.59	ศูนย์สอบจัดสนามสอบและห้องสอบ โดยเลือกโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบและมีความเหมาะสมในการเป็นสนามสอบ ซึ่งการจัดสนามสอบจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สทศ.กำหนด
3	สทศ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ ครั้งที่ 1	10 ต.ค.59	สทศ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสนามขอให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบว่ารายชื่อนักเรียนครบถ้วนและถูกต้อง
4	โรงเรียนแจ้ง เพิ่ม-ลด ข้อมูลรายชื่อนักเรียนผ่าน ระบบ O-NET ที่ www.niets.or.th	1 -31 ต.ค.59	โรงเรียนที่ส่งข้อมูลนักเรียนไม่ครบถ้วน ให้ส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET ตามช่วงเวลาที่กำหนด
5	สทศ.ประกาศเลขที่นั่งสอบ	5 ม.ค.60	สทศ.ประกาศเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ซึ่งโรงเรียนต้องเข้ามาตรวจสอบข้อมูลนักเรียนและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับสถานที่สอบ ห้องสอบ เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวกับการสอบ
6	โรงเรียนแจ้ง เพิ่ม-ลดข้อมูลรายชื่อนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ	5 -15 ม.ค.60	หลังจาก สทศ.ประกาศเลขที่นั่งสอบ - กรณีที่โรงเรียนมีนักเรียนย้ายเข้า-ออกหลังจากที่ สทศ.ปิดระบบการส่งข้อมูล ให้โรงเรียนแจ้งเพิ่ม-ลดข้อมูลผ่านระบบ O-NET ที่เมนูข้อมูลนักเรียน-แจ้งขอปรับปรุงข้อมูลนักเรียน-เลือกประเภทว่าแจ้งเพิ่ม/ลด—กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน -นักเรียนดังกล่าวจะไม่มีชื่อใน สทศ.2
7	สทศ.ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบสำหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2	20 ม.ค.60	สทศ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษ ที่โรงเรียนได้แจ้งเพิ่มข้อมูลระหว่างวันที่ 5-15 ม.ค. 60 โรงเรียนต้องแจ้งเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบและสถานที่สอบให้นักเรียนทราบ
8	ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับสนามสอบ/ประชุมชี้แจง	ม.ค.60	ศูนย์สอบดำเนินการบริหารการจัดสอบ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่บริหารการจัดสอบ รวมทั้งจัดประชุมชี้แจงสนามสอบก่อนวันสอบ
9	สนามสอบรับกล่องแบบทดสอบและกล่องกระดาษคำตอบจากศูนย์สอบ	วันสอบ	ตัวแทนศูนย์สอบรับกล่องแบบทดสอบและกล่องกระดาษคำตอบจากศูนย์สอบเพื่อไปส่งมอบให้กับสนามสอบ

ปฏิทินการบริหารการจัดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

ที่	รายการ/กิจกรรม	ช่วงเวลา	ขั้นตอนการดำเนินการ
10	วันสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	4 ก.พ. 60 4-5 ก.พ. 60	ศูนย์สอบและสนามสอบ กำกับ ติดตาม และควบคุมการดำเนินการสอบในแต่ละสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและยุติธรรม
11	สนามสอบส่งกล่องกระดาษคำตอบให้ศูนย์สอบ	วันสอบ	เมื่อเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวัน ตัวแทนศูนย์สอบนำกล่องบรรจุซองกระดาษคำตอบกลับส่งศูนย์สอบ และศูนย์สอบตรวจสอบว่าจำนวนกล่องกระดาษคำตอบครบถ้วนเพื่อเตรียมส่งมอบให้กับ สทศ. ตามกำหนดการที่แจ้งไว้
12	ประกาศผลสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่าน www.niets.or.th	25 มี.ค. 60	-โรงเรียนสามารถเข้าดูคะแนนผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. โดยใช้ Username และ Password
13	ประกาศผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่าน www.niets.or.th	26 มี.ค. 60	-นักเรียนสามารถดูผลคะแนนรายบุคคล ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน